
Ed. 639. Nefndarálit
um frv. til 1. um eftirlit með sjóðum, er fengið hafa konungsstaðfestingu á 
skipulagsskrá.

F rá  minni hl. fjárhagsnefndar.
Á Alþingi 1933 var samþvkkt þingsályktun um skýrslugerð um opinbera 

sjóði, þar sem lagt var fyrir fjárm álaráðherra að fela hagstofunni að safna til 
og gefa út fullkomna skýrslu um hverskonar opinbera sjóði, svo sem í þál. er 
nánar til tekið. Fvrir þvi skrifaði fjárhagsnefnd hagstofunni og óskaði eftir því, 
að nefndinni vrði send skýrsla um sjóðina.

Nú hefir hagstofan svarað, með bréfi dags. 21. nóv. síðastl., að langt sé 
frá þvi, að yfirlitsskýrsla um sjóði þessa sé fyrir iiendi, enda hafi hagstofunni 
verið falið verkið á síðastliðnu hausti.

Minni hl. telur sjálfsagt, að sett sé löggjöf um eftirlit með vörzlu opin- 
berra sjóða mjög bráðlega, en liann telur ekki, að um þetta séu fullnægjandi á- 
kvæði i frv. því, er fyrir liggur; meðal annars vantar ákvæði um endurskoðun 
sjóðanna, er fólst í frv., er flutt var um sama efni á aðalþingi 1933 (þskj. 65). 
Af þessu, og þvi hinu, að hagstofan hefir eigi lokið skýrslugerð um sjóðina, vill 
minni hl. afgreiða málið til ríkisstjórnarinnar með rökstuddri dagskrá, og væntir 
þá þess, að rikisstjórnin undirbúi löggjöf um eftirlit með opínberum sjóðum og 
leggi frv. um þetta fyrir næsta þing.

Samkvæmt framansögðu er það tillaga minni hl., að frv. verði afgr. með 
svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að eigi er lokið skýrslugerð þeirri, er um ræðir i þingsályktun Al- 

þingis 1933 (þskj. 854, aðalþing) og hafa átti til hliðsjónar við undirbúning lög- 
gjafar um eftirlit með opinberum sjóðum, telur deildin eigi rétt að samþykkja 
frv., en tekur fyrir næsta m ál á dagskránni.

Alþingi, 1. des. 1934.
Jón Baldvinsson, 

form .


